



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
25 สิงหาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 24 ส.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,165 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,083,951 ราย รักษาหายเพิ่ม 20,059 ราย รักษาหายสะสม 881,829 ราย ยังรักษาอยู่ 192,334 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 226 ราย เสียชีวิตสะสม 9,788 ราย มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 27,612,445 โดส สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 213,931,254 ราย เสียชีวิต 4,463,600 ราย รักษาหาย 191,432,929 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ สหรัฐฯ อนุมัติใช้งานวัคซีนโควิด 19 ไฟเซอร์เต็มรูปแบบสำหรับผู้มีอายุ 16 ปีขึ้นไป อิสราเอล เผยการฉีดไฟเซอร์เข็ม 3 ช่วยลดเดลตา **อินเดีย** ผลวิจัยชี้เสียงเจอบุติตโควิดเพิ่มสูงถึง 6 แสนคน/วัน **เวียดนาม** จะได้วัคซีน อับตลาจากคิวบาล็อตใหญ่ พร้อมรับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตภายในสิ้นปี ขณะที่ยังได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มจากจีน ด้วย **ฟิลิปปินส์** อนุมัติวัคซีนสปุตนิก โลก ใช้ในกรณีฉุกเฉิน **ญี่ปุ่น** สั่ง รพ.ทั่วกรุงโตเกียวให้รับผู้ป่วยโควิดเข้ารับรักษาใน รพ. ให้เต็มความสามารถ

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. การจัดซื้อชุดตรวจ ATK

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, บ้านเมือง, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, คมชัดลึก, กท.ธุรกิจ, nationtv, topnews, isranews, js100, nationtv, infoquest, bangkokinsight, thejournalistclub, thansettakij, workpointtoday, thestandard)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กท. เป็นประธานที่ประชุม ครม. ได้พิจารณาถึงการดำเนินการจัดหาชุดตรวจ ATK จำนวน 8.5 ล้านชิ้น ได้แก้ไขข้อสั่งการนายกฯ จากเดิมที่ระบุให้การจัดหาต้องผ่านการรับรองจาก อย. และได้รับการรับรองจาก WHO ให้ปรับปรุงเป็นข้อความว่า "ในเรื่องการจัดหาซื้อชุดตรวจ ATK นี้ ขอให้ สธ.เร่งดำเนินการให้ได้โดยเร็ว หากมีปัญหาความขัดแย้งอยู่ในปัจจุบัน ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุด" รวมถึงมีการแก้เป็นไม่ต้องใช้ยี่ห้อที่ WHO รับรอง เนื่องจากการนำมาใช้ในกรณี Home use ซึ่งยังไม่มียี่ห้อใดได้รับการรับรอง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ch7)

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. ได้รายงานเพิ่มเติมในที่ประชุม ครม. ว่า การจัดซื้อชุดตรวจ ATK มีเพียงชุดตรวจแบบโปรเฟสชันแนลยี่ห้อ ที่ WHO ให้การรับรอง ส่วนแบบโฮมยูส WHO ยังไม่ได้ให้การรับรองชุดตรวจใดๆ ทั้งสิ้น

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (บ้านเมือง, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ)

-นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา และประธานชมรมแพทย์ชนบท ให้สัมภาษณ์กรณีมติ ครม. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งการนายกฯให้จัดซื้อ ATK ไม่ต้องมีมาตรฐาน WHO ว่า หากมีมติแบบนี้ทาง อภ. ก็รีบจัดซื้อตามมติ ครม.ใหม่ และทางทีมแพทย์ชนบทในฐานะผู้ใช้ก็จะต้องตรวจสอบคุณภาพต่อไป สิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องเร่งในเรื่องงบฯและกระบวนการจัดซื้อ ATK แบบ Home use เพื่อแจกจ่ายประชาชนคนไทย เมื่อนอกก็ทำกันแต่ราคาต้องถูกมากไม่ใช่ราคากลางที่ 120 บาท ซึ่งราคากลางไม่ควรเกิน 30 บาทเพราะเมื่อนอกขายกัน 1 ดอลลาร์สหรัฐ ถ้าเราซื้อ 50 ล้านชิ้น ราคากลางจะนำจะต่ำกว่านั้น

#### 2. อย.ชวนไฟเซอร์ขึ้นทะเบียนเต็มรูปแบบ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน360องศา, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยโพสต์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100, kaphoon, thejournalistclub)

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. แถลงข่าวกรณี FADสหรัฐฯ อนุมัติการใช้วัคซีนไฟเซอร์เต็มรูปแบบ ว่า ในส่วนของประเทศไทย อย. ยินดีและเชิญชวนให้ บ.ไฟเซอร์ ประเทศไทย จำกัด นำข้อมูลที่เหมาะสมและเพิ่มเติมขึ้นมายื่นขึ้นทะเบียนที่ อย. โดยเร็ว ซึ่งปัจจุบันการขึ้นทะเบียนวัคซีนของ อย. ไทยเป็นรูปแบบในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้น หากมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถยื่นเพิ่มเติมได้ ส่วนวัคซีนไฟเซอร์ที่ อย. อนุมัติให้เมื่อ 24 มิ.ย. 64 ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ก็ต้องมายื่นข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นคุณภาพ ความปลอดภัยและประสิทธิผล คาดใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน 30 วัน สำหรับการฉีดในเด็กอายุ 16 ปี ขึ้นไป ต้องชี้แจงว่า ในทะเบียนปกติของสหรัฐฯ ให้ขึ้นทะเบียนตามปกติ แต่ในกลุ่ม 12-16 ปี ยังเป็นการใช้แบบฉุกเฉินอยู่

#### 3. พบสายพันธุ์ย่อยเชื้อเดลตา

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, ผู้จัดการ, mcot, amarintv, thestandard, bbc, topnews, TNN) ทวีต 3, 5, 9, Thaipbs, TNN, NBT

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศ.เกียรติคุณ ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

รามาริบัติ มแถลงข่าวถึงการพบสายพันธุ์ย่อยเดลตาในประเทศไทย ระบุ เป็นสายพันธุ์ที่พบมากสุดในประเทศ ภาพรวมอยู่ที่ 92.9% กทม. พบ 96.7% ภูมิภาคพบ 85.2% ทั้งนี้ ยังพบสายพันธุ์ย่อยของเดลตา 4 ตัว ยืนยัน ไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทย ยังมีอีกหลายประเทศ ไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่ แต่เป็นลูกหลานของเดลตาที่เราพบในไทยอยู่แล้ว ยังไม่พบความรุนแรงใด ๆ

#### 4. ปลอมใบรับรองตรวจเชื้อโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก., ข่าวสด, มติชน, mcof, hfocus

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุ กรมวิทยาศาสตร์ฯ แจกความเอาผิดพนักงานโรงแรม ปลอมใบรับรองตรวจเชื้อโควิด 19 ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในเขตสุขภาพที่ 5 สมุทรสงคราม ขอเตือนว่าอย่าปลอมแปลง เพราะเรามีระบบฐานข้อมูลที่ตรวจสอบร่วมกันได้

#### 5. ประสิทธิภาพวัคซีนไฟเซอร์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

-นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา เผย ผลการศึกษาของ บ.ไฟเซอร์ พบฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อ ลดลง 12.5%

#### 6. ผลข้างเคียงวัคซีน AZ

สื่อที่นำเสนอ : facebook

-เพจ Drama-addict ระบุ ญี่ปุ่นมีโรงงานผลิตวัคซีน AZ แต่เคยมีข่าวเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อน คือ ลิ่มเลือดอุดตัน ระหว่างที่รอตรวจสอบข้อมูลความปลอดภัยของวัคซีนให้ชัดเจน รัฐบาลเลยสั่งวัคซีน mRNA มาฉีดให้ประชาชนก่อน ส่วน AZ ก็ฉีดให้กลุ่มอายุที่สืบปีก่อน เพื่อลดความเสี่ยง จนกระทั่งข้อมูลชัดเจนว่า AZ ปลอดภัย มีความเสี่ยงน้อยและมีประโยชน์มากหากได้ฉีด จึงเริ่มมีการฉีดกันต่อ เหตุผลดังกล่าวเห็นได้ชัดว่าเพื่อประโยชน์ของประชาชน

#### 7. ยื่นข้อเสนอคลายล็อกมาตรการ

สื่อที่นำเสนอ : ช่อง 3

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. กล่าวภายหลังหารือร่วมกับกลุ่มสมาคมศูนย์การค้าไทยและผู้แทนคณะทำงานอีก 9 สมาคมธุรกิจ ในการยื่นขอเสนอการเปิดดำเนินกิจการภายในและนอกศูนย์การค้าว่า ตนพร้อมรับฟังปัญหาที่ได้เสนอมาเพื่อหาทางออกร่วมกัน ขอยืนยันรัฐบาลพยายามหาทางออกให้กับผู้ประกอบการทุกกลุ่มอย่างเต็มที่ ในการประชุมแต่ละครั้งพยายามหาความสมดุลระหว่างปัญหาทางธุรกิจกับความปลอดภัยสุขภาพ ซึ่งในหลายปัจจัยอยู่เหนือการควบคุม เช่น การกลายพันธุ์ของเชื้อที่มีการติดเชื้อมาก่อนตั้งแต่ปลายปี ในตอนนี้พยายามหาทางออกที่เหมาะสมกับทุกฝ่าย

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า มาตรการที่ทางผู้ประกอบการเสนอ มีแนวทางที่จะสามารถผ่อนคลายมาตรการได้ โดยต้องเป็นการให้ความร่วมมือของทั้งภาครัฐและผู้ประกอบการที่จะต้องปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีความปลอดภัยและสอดคล้องกับการควบคุมโรค เบื้องต้นจะให้กรมควบคุมโรคกำหนดมาตรการ เมื่อได้ข้อเสนอมาแล้วทางกรมควบคุมโรคจะต้องยื่น เสนอ ศบค. พิจารณาอีกครั้ง โดยจะมีการประชุมในวันศุกร์นี้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

-นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย ทำหนังสือถึง รองนายกฯ และ รมว.สธ. ยื่นข้อเสนอมาตรการการจัดการร้านอาหารภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 ให้สามารถเปิดบริการนั่งรับประทานในร้านได้ ระยะที่ 1 โดยจัดเบ็บเบิลแอนด์ชิลสำหรับพนักงาน สถานประกอบการต้องผ่านมาตรฐาน SHA+ ให้ลูกค้าที่ฉีดวัคซีนครบโดสนั่งทานในร้านได้

#### 8. ประสิทธิภาพยาฟาวิพิราเวียร์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ js100

-อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุ ยาฟาวิพิราเวียร์ เป็นยาต้านไวรัสที่มีฤทธิ์ยับยั้งจำนวน RNA ทำให้กำจัดไวรัสออกจากร่างกายได้ ผลการศึกษาจากหลายสถาบันของไทยในการระบาดรอบปี 2563 พบว่า ผู้ป่วยที่ได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ภายใน 4 วันตั้งแต่เริ่มมีอาการ ลดความรุนแรงได้ 30% กลุ่มที่มีอาการปอดบวมรุนแรง ดีขึ้นใน 14 วัน ส่วนที่ปอดบวมไม่รุนแรงดีขึ้นใน 9 วัน นอกจากนี้ การวิจัยของ HITAP ซึ่งได้ทบทวนการศึกษาของต่างประเทศพบข้อมูลที่มีผลเหมือนกัน คือ ยาฟาวิพิราเวียร์ มีประสิทธิผลในการลดอาการใน 7 วัน และ 14 วัน เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ใช่ยา

#### 8. การจัดหาเตียงของ รพ.ธรรมศาสตร์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์)

-ม.จ.จุลเจิม ยุคล หรือ ท่านใหม่ โพสต์เฟซบุ๊กถึงข้อสงสัยต่อ รพ.ธรรมศาสตร์ ที่โพสต์ออกสื่อตลอดว่าเตียงเต็ม ศักยภาพ รพ. รองรับประชาชนไม่ไหวแล้ว แต่สามารถจัดหาเตียงให้เพนกวินได้ทันที

#### 9. สวมหน้ากากอนามัยแต่ทำไมติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-รพ.จุฬาลงกรณ์ ระบุ เหตุผลที่สวมหน้ากากอนามัยแต่ทำไมติดเชื้อโควิด 19 ว่ามาจาก 1.การนำมือที่เปื้อนสารคัดหลั่งไปสัมผัสบริเวณใบหน้า ดวงตา รวมถึงจมูก 2.สวมหน้ากากอนามัยผิดวิธี 3.เก็บหน้ากากอนามัยไว้ในที่เสี่ยงต่อการสะสมของเชื้อ

โรค 4. การใช้หน้ากากอนามัยขึ้นเดิมซ้ำหลายครั้ง และ 5. ใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัยบ่อยครั้งแล้วสัมผัสตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย

### 10. แนะนำวัคซีนห่างกันตามวิธีมาตรฐาน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN

-ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ผอ.กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการศูนย์ไบโอเทค ระบุถึงการฉีดวัคซีน 5 เข็ม 3 เดือน ว่า ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่จำเป็นต้องถูกกระตุ้นด้วยวัคซีนมากขนาดนั้น ถ้าให้วัคซีนมากหรือถี่เกินไปจะได้โทษมากกว่าประโยชน์ การรับวัคซีนซ้ำ ๆ ภูมิคุ้มกันอาจจะไม่สามารถปรับมาสร้างแอนติบอดีต่อไวรัสกลายพันธุ์ได้ดีเท่ากับคนปกติที่ฉีดวัคซีนห่างกันตามวิธีมาตรฐาน เพราะระบบภูมิคุ้มกันที่มีความจำนั้นถูกกระตุ้นจนไม่ยอมเปลี่ยนไปสร้างแอนติบอดีที่จำเพาะต่อสายพันธุ์อื่นแล้ว ถ้าวัคซีนใหม่ออกมา โอกาสที่จะกระตุ้นไม่ขึ้นมีสูง และความเสี่ยงต่อการติดเชื้อกลายพันธุ์ก็จะมากขึ้นกว่าคนอื่น ๆ

### 11. เด็กติดเชื้อโควิดจากครอบครัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง 5

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบัน มีผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโควิด 19 เป็นจำนวนมาก พบการติดเชื้อติดต่อกันภายในครอบครัวไปสู่เด็กเล็กเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการอยู่ร่วมกันและการไปมาหาสู่ระหว่างกัน

-นพ.อดิศักดิ์ ภัฒตาตั้ง ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เผย สถาบันฯ ให้การดูแลและรักษาผู้ป่วยเด็กติดเชื้อโควิด 19 เป็นการบริบาลแบบครอบครัว กรณีพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นผู้ติดเชื้อด้วย โดยต้องมีอาการไม่มากและแพทย์วินิจฉัยก่อนเข้าทำการรักษา หากอาการดีขึ้นสามารถกลับบ้าน/ย้ายไป Hospital เพื่อสังเกตอาการต่อ ส่วนผู้ป่วยเด็กที่อาการไม่รุนแรง สามารถทำ HI ได้ โดยต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ที่ทำการรักษา และขอให้พ่อแม่ผู้ปกครอง รักษามาตรการจะช่วยป้องกันการติดเชื้อได้

### 12. ฉีดวัคซีนเข็มสองที่ รพ.ใกล้บ้าน

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย

-นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า สธ. มีนโยบายให้ผู้ที่เดินทางมารับวัคซีนเข็มที่ 1 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 เป็นต้นมา สามารถติดต่อฉีดเข็มที่ 2 ได้ที่ รพ.ชุมชน/รพ.ใกล้บ้าน ในสังกัด สธ. ตามความสมัครใจ โดยนำใบนัดของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อไปยื่นติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อลดเดินทาง ลดแออัด ลดค่าใช้จ่าย

### มาตรการอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, กท.ธุรกิจ, ผู้จัดการ, INN, TNN, pptvhd36, thebangkokinsight

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผย กรมฯ ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในตลาด ด้วยการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ สุ่มตรวจเชิงรุกผู้ขายและแรงงานในตลาดสด หากพบผู้ติดเชื้อ 2 คนขึ้นไป ให้ทำความสะอาดและปรับปรุงสุขาภิบาล ปิดแผง 14 วัน แยกกักผู้ติดเชื้อ/กักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไม่ให้เข้าทำงานในตลาด และให้อปท.ตรวจคัดกรองเชิงรุก หากพบผู้ติดเชื้อ > 10% ให้ปิดตลาดต่อให้ครบ 14 วัน สรรวจชุมชนที่พักรอบตลาด ทำมาตรการ Community Quarantine / Isolation ให้การช่วยเหลือในระหว่างกักตัว และพิจารณาให้ฉีดวัคซีนชุมชนรอบตลาดและผู้ค้าขายที่ตรวจไม่พบการติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, สำนักข่าวไทย, topnews, pptvhd36, thejournalistclub, mcot, TNN, thebangkokinsight

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และนายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยึดหลักปฏิบัติ 6 ประการเพื่อป้องกันโควิด 19 ทั้งพนักงานและกลุ่มลูกค้าที่มีหลากหลาย เช่น ผู้สูงอายุ ชาวต่างชาติ และมีแหล่งที่อาจสะสมเชื้อโรค เช่น ธนบัตร เหรียญ ควรฉีดวัคซีนที่เคาน์เตอร์บริการ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการสัมผัสเชื้อไวรัสโควิด 19 ในระยะประชิด หากสามารถเพิ่มระบบให้ลูกค้าจ้องคิว เบิก-ถอนล่วงหน้าจะเป็นการดีมาก เพื่อช่วยลดความแออัดในสถานที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, thailandplus)

-นพ.สรวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เผย กรมฯ สนับสนุนภาคเอกชนจัดตั้งศูนย์พักคอยรุ่งตะวัน เป็น Community Isolation แนวตั้งในชุมชนเมือง รูปแบบ Social Enterprise มีระบบการจัดการในเรื่องการสื่อสารที่ทันสมัยเพื่อประสิทธิภาพของการดูแลรักษา เน้นความปลอดภัย คลายความกังวลต่อชุมชนรอบข้าง ใช้นวัตกรรม ลดการสัมผัส มีห้องความดันลบ กรองอากาศโดยใช้ HEPA Filter วางระบบการฟอกไตรณีนีผู้ป่วยไตวาย สร้างความรอบรู้ให้ผู้ป่วย ญาติ และชุมชน จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ได้มาตรฐาน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-นพ.จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการรบกวน ขาดรายได้ มีปัญหาด้านหนี้สิน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต เป็นเหตุให้เกิดการอ่อนล้า ท้อแท้หมดไฟ และทำร้ายตนเอง โดยเฉพาะในกลุ่มวัยทำงาน กรมสุขภาพจิตจึงมีแผนแก้ปัญหาโดยสนับสนุนให้มีการเสริมสร้างวัคซีนใจในสถานประกอบการ/องค์กร ประกอบไปด้วยหลักการ "4 สร้าง" ได้แก่ 1.สร้างความรู้สึกปลอดภัย (Safety) 2.สร้างความรู้สึกสงบ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>(Calm) 3.สร้างความหวัง (Hope) 4.สร้างความเข้าใจ และให้โอกาส (Care)</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>-ศูนย์อนามัยที่ 7 จ.ขอนแก่น ร่วมกับผู้ประกอบการรถตู้ สนับสนุนดัดแปลง "รถตู้ปันสุข" เป็นรถรับส่งผู้ป่วยโควิด 19 ที่ไม่มีอาการ/อาการกลุ่มสีเขียว มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ที่มีความประสงค์อยากกลับมารักษาตัวที่บ้านโดยพนักงานขับรถเข้าร่วมอบรมการปฏิบัติตัวและป้องกันโรค เมื่อออกไปรับผู้ป่วยประสานงานผ่าน call center 1330 ไปยัง สปสข. เขต 7 ขอนแก่น รับผู้ป่วยจาก กทม. ไปยัง 4 จังหวัดปลายทางที่มีการยืนยันเตียงรองรับจากพื้นที่ก่อนรับส่งผู้ป่วย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ INN</p> <p>-นายภา ย้ำในที่ประชุม ครม. ให้ติดตามผู้ป่วยโควิด 19 ที่กักตัวที่บ้านและดูแลผ่านระบบออนไลน์ โดยขอให้ทำงานต่อไปให้ทุก รพ. ดูแลผู้ป่วย และให้ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เพียงพอ ส่วนการพัฒนาวิจัยวัคซีนโควิด mRNA ของจุฬาลงกรณ์ ซึ่งคืบหน้าไปอย่างมาก ขอให้ อว. รวมถึง สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามอย่างใกล้ชิด</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์มติชนสุดสัปดาห์, js100</p> <p>-ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง แนวทางการให้บริการยา favipiravir และยาจำเป็นแก่ผู้ป่วยที่มีผลตรวจเป็นบวกด้วยชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ประเภท Antigen Test Kits แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Self-Test Kits) เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพเภสัชกรรม ในร้านยาตามกฎหมายทั่วประเทศ เภสัชกรชุมชน</p>	
<b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>โฆษณาอาหารเสริมเกินจริง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ ( ผจก., ฐานเศรษฐกิจ, มติชน, mco, thailandplus )</p> <p>-อย. เตือนโฆษณาจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เอฟเฟอริน เลขสารบบอาหาร 10-1-03958-5-0272 ชวนเชื่อช่วยลดน้ำหนัก พบมีการแสดงข้อมูลทางการแพทย์ที่เป็นเท็จ แสดงคุณประโยชน์/สรรพคุณของอาหารที่ไม่ได้รับอนุญาต และแอบอ้างชื่อบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้รับรองแต่แท้จริงแล้วไม่มีตำแหน่งตามที่กล่าวอ้าง จึงขอให้ผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์ที่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริงทางสื่อออนไลน์ เพราะอาจมีสารที่เป็นอันตราย มีผลข้างเคียงรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต</p>	
<p><b>ข่าวปลอมน้ำแข็งยูนิคใส่สารฟอร์มาลีน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ มติชน, ผจก., thaipost, Chiangmainews, Bangkokbiznews, nationtv, siamrath,</p> <p>-กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อออนไลน์ ประเด็นเรื่องน้ำแข็งยูนิคใส่สารฟอร์มาลีน เพื่อให้ น้ำแข็งละลายช้า ทำให้คนไทยเป็นโรคมะเร็งอันดับ 1 ของโลก ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวพบว่า เป็นข้อมูลเท็จ ฟอร์มาลีนเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งซึ่งมีพิษ ไม่ได้ได้รับอนุญาตให้ใช้ในอาหาร และไม่มีคุณสมบัติทำให้น้ำแข็งละลายช้า ทำให้น้ำแข็งละลายช้า ซึ่งน้ำแข็งผลิตจากกระบวนการเปลี่ยนสถานะของน้ำจากของเหลวเป็นของแข็งที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส ไม่จำเป็นต้องเติมสารอื่นอีกทั้งประเทศไทยมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่จัดเป็นอันดับที่ 89 ของโลก ไม่ได้เป็นอันดับ 1 ของโลก</p>	
<p><b>ใบกระท่อม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thaipbs,</p> <p>-นพ.จักรวาล เผือกคง ผอ.การสถาบันการแพทย์แผนไทย เผย สรรพคุณของพืชกระท่อมมีหลายอย่าง ทั้งแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย และช่วยลดความอ่อนล้า เพิ่มความกระปรี้กระเปร่า อดอยากทำงาน อาจเป็นอีกทางออกของกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรม จากการ WFH ที่ใบกระท่อมจะช่วยบรรเทาอาการปวด โดยมีวิธีใช้ง่ายและปลูกเองได้ วิธีใช้ให้เคี้ยวใบสด หรือต้มน้ำดื่มเช้า-เย็น แพทย์แผนไทย แนะนำให้แต่พอดีและให้หยุดใช้เมื่อไม่มีอาการ นอกจากนี้กระท่อมมีแนวโน้มในการคุมเบาหวานได้ดีขึ้น โดยพบว่าผู้ป่วยเบาหวานในชนิดที่ 2 ร่างกายนำน้ำตาลไปใช้ไม่ได้ แต่กระท่อมจะเข้าไปช่วยให้ร่างกายนำน้ำตาลออกมาใช้ได้ดีขึ้น แต่ยังคงต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม</p>	